
sþ. 327. Fyrirspurn [164. mál]
til fjármálaráðherra um kostnað vegna ráðgjafarstarfa um rekstur ríkisfyrirtækja
eða stofnana.

Frá Jóni Arm. Héðinssyni.

1. Hvaða ríkisstofnanir hafa verið athugaðar i þeim tilgangi að koma á hag-
kvæmni og auknum sparnaði í rekstri á árunum 1974, 1975, 1976 og 1977?

2. Hverjir hafa annast þessar rannsóknir og hvað hefur hver aðili fengið i
greiðslu fyrir þær?

3. Hvað hefur verið gert hjá viðkomandi stofnunum til þess að skipuleggja rekstur-
inn í samræmi við tillögugerð, og hvað hefur það kostað?


